

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ชิ้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
1	FON-Adm-R18	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริหารอัตรากำลังในวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์สององค์กรสมรรถนะสูง (จ้างเหมาอาจารย์และสายสนับสนุน)	ร้อยละ 80 ของหน่วยงานสกัดคณะพยาบาลศาสตร์มีจำนวนบุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตราจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80	1.วางแผนการจัดจ้างบุคลากรสายอาจารย์และบุคลากร ตามภาระงาน 2. ดำเนินจัดจ้างบุคลากรสายอาจารย์และบุคลากรการตามแผน	วิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตราจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80	-	-	-
2	FON-Edu-R01	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี (คำสอน คำเดินทาง เข้มแข็ง ที่ฝึก)	ผลการบริหารหลักสูตร (5.4) บรรลุความสำเร็จร้อยละ 100 จำนวนบัณฑิต	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน วิทยาลัย และการกำกับกรเบิกจ่ายงบประมาณการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566	โครงการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 - 2566 1. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (key performance indicators) ที่กำหนดในหลักสูตร บรรลุเป้าหมายทุกตัว 2. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91.11 3. มีแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีแผนแม่บทประจำปีการศึกษา 2566 ก่อนเปิดการศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน	-	-	-
3	FON-Edu-R02	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาที่ทันสมัย (ระดับวิทยาลัย)	ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 5.2 ประเด็นการบูรณาการ ระดับหลักสูตร ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนนเป็นอย่างน้อย	1. สืบหาความต้องการชุมชน หน่วยงานในการบริการวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ 2. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นทั้งพันธกิจบริการ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการการประเมินคุณภาพบัณฑิตและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 1. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้รับบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย ≥ 4.00 อยู่ในระดับดีมาก 2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 3. มีแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รายชั้นปี (YLOs) 4. ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLOs) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	-	-	-
4	FON-Edu-R03	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบัณฑิตและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน	ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51)	ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเป็นหมายในสถานบริการทุกระดับ/บริษัทเอกชน และจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหลักสูตรฯ	โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 1. มีจำนวนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายการรับนักศึกษา และทุกคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 2. ผู้สมัครมีความพึงพอใจในระบบการรับสมัครในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.00	-	-	-
5	FON-Edu-R04	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระดับวิทยาลัย)	รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 95 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์	จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปี การศึกษา 2566	โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1. ผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร ร้อยละ 94.89 2. ผู้เข้าศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 93.75	-	-	-
6	FON-Edu-R05	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	ร้อยละ 95 ของนักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1. ผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร ร้อยละ 94.89 2. ผู้เข้าศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 93.75	-	-	-

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (-ขั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
7	FON-Edu-R06	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศึกษาศาสตร์พยาบาลวิชาชีพ สัมมนาแหล่งศึกษาศาสตร์บัณฑิต	ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่เสด็จในแหล่งฝึกที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนภาคปฏิบัติ	ดำเนินการให้ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และการนำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education: OBE และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการศึกษา 2565 และวางแผนร่วมกันกำหนดพัฒนาการออกแบบการเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในปีการศึกษา 2566		-	-	-
8	FON-Edu-R07	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ	1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ พิธีเปิดตึกจัดและนายศรีสุขวิทย์ พิธีทำบุญเสด็จพระที่มอญเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณทางการศึกษา พิธีอวยพรจากสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พิธีคืนบัตรค่าส่งผู้ปกครองและการฝากข้อมติชี้รับพระราชทานปริญญาบัตร	1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	-	-	-
9	FON-Edu-R08	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กีฬา ควบสุขภาพ)	มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ครบ 5 ด้าน	1) ทักษะชีวิตด้านความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ 2) ทักษะชีวิตด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม/รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 3) ทักษะชีวิตด้านภาวะผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม/จิตอาสา		-	-	-
10	FON-Edu-R09	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการจัดหารหัส คุรภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (คุรภัณฑ์การศึกษา หนังสือ สื่อ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล สวัสดิการในหอพัก อุปกรณ์กีฬา)	วิทยาลัยมีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและบริการนักศึกษา	1) จัดซื้อหนังสือวารสารต่างประเทศ วารสารในประเทศเป็นรายไตรมาส	รายการพิมพ์ของหนังสือที่ตีพิมพ์ตามพยาบาล 1. ตำราศึกษาการพยาบาลเวชปฏิบัติและดูแลผู้ป่วย จำนวน 16 ชื่อเรื่อง 236 เล่ม ตำราศึกษาสาขาพยาบาลวิชาชีพและผู้ป่วยเฉพาะ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง 208 เล่ม ตำราศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติและดูแลผู้ป่วย จำนวน 21 ชื่อเรื่อง 334 เล่ม ตำราศึกษาสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 23 ชื่อเรื่อง 434 เล่ม หนังสือวิชาการพยาบาล และสาขาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 16,036 เล่ม ตำราเล่มอิเล็กทรอนิกส์ 1,26 1. วารสารศึกษาพยาบาล The Journal of Nursing Research 2. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 3. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. วารสารพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 5. วารสารส่งเสริมสุขภาพและวิชาชีพส่งเสริมสุขภาพ 6. วารสารกองการพยาบาล 7. วารสารวิชาชีพพยาบาลพยาบาล 8. วารสารพยาบาลวิชาชีพและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 9. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 10. วารสารวิชาชีพสุขภาพและการพยาบาล 1. PHEV Public Health Nursing 2. Journal of Pediatric Health Care 3. MCN: The American Journal of Maternal Child Nursing 4. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 5. AACN Advance critical care 1. New CINAHL Package 2. CINAHL Library 3. IG Library 4. ProQuest Ebook Central-ระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้ทันที 24 ชั่วโมง และมีปริมาณสื่อโงในคุณภาพของห้องสมุดและการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.31	-	-	-
11	FON-Edu-R10	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Cloud University	1.จำนวนรายวิชาในหมวดวิชาชีพการศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Cloud University จำนวน 3 รายวิชา จำนวน 3 รายวิชา (ประกอบไปด้วย 2 รายวิชาพื้นฐาน 1. วิชากายวิภาคศาสตร์(Anatomy) 2. วิชาเภสัชวิทยา และ 3.จุลชีววิทยา (สนข)	การวางแผนกำหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอนผ่านระบบ Cloud University ของวพพ. ชัยนาทและดำเนินการตามแผนโดยดำเนินการสอน 6 รายวิชา		-	-	-
12	FON-Res-R11	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization)	1. มีการจัดการความรู้ระดับวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 2 เรื่อง ด้านการวิจัย และด้านการผลิตบัณฑิต 2. มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุมผลงาน อย่างน้อย 15 เรื่อง	1.การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติอย่างน้อย 2 พันธกิจ คือ พันธกิจด้าน การสอน พันธกิจวิจัย ครั้งที่ 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้กับคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	1. มีการจัดการความรู้ระดับวิทยาลัยได้อย่างมีความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 เรื่อง 1.1 เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย SBL 1.2 เรื่อง Green college 1.3 เรื่องการขอทุนวิจัยภายนอก 2. มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการ	-	-	-

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (-ขั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
13	FON-Res-R12	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์	1. จำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด คือ จำนวนอาจารย์ประจำ มากกว่า 50,000 บาท 2. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ระดับชาติ (ร้อยละ 43) นานาชาติ (ร้อยละ 4.50)	1. จัดสรรทุนการผลิตโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม มีงบประมาณ 2566 การจัดทำแหล่งฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และจัดเตรียมผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในการเผยแพร่ผลงาน โดยผ่านการคัดกรองและให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในวิทยาลัย	1. จำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด 2,007,889 บาท คิดเป็นต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 34,618.77 บาท น้อยกว่า 50,000 บาท 2. มีจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับชาติ จำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.48 ต่อจำนวนอาจารย์ และมีจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง ร้อยละ 1.72 ต่อจำนวนอาจารย์	-	-	-
14	FON-Res-R13	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตร	จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับวิจัย		มีจำนวน 1 รายวิชาที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับวิจัย	-	-	-
15	FON-Ser-R14	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริการวิชาการแบบไปป์/สไลด์/ไผ่ ประโยชน์จากการบริการวิชาการ/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(จัดประชุมวิชาการลงทะเบียน)	1. จำนวนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและชุมชนสังคม 2. จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดย สมช ไมเคิล	1. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน การป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นชุมชน สวนรถไฟ 2. ชุมชนสวนรถไฟ จำนวน 4 โชน ได้รับประโยชน์จากการจัดบริการวิชาการ คือ 1. โชน พรรณี 2. โชนร่วมสุขพัฒนา 3. โชนนิคมคลองกม11 โชน 4. ป่ากระถิน	-	-	-
16	FON-Ser-R15	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการสัตรีปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในโครงการ	1.วางแผนการดำเนินงานกับเครือข่ายในการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่บูรณาการเนื้อหาวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือรายวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ	-	-	-
17	FON-Ser-R16	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธมิตร	1. จำนวนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและชุมชนสังคม	1.วางแผนการดำเนินงานกับเครือข่ายในการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนโครงการ 1 โครงการ ประกอบด้วย กิจกรรม 1. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 กิจกรรมที่ 2 บูรณาการตระหนักรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไทย งานกิจกรรมสุขภาพ สวนรถไฟ บูรณาการรายวิชา การพยาบาลพื้นฐาน กิจกรรมที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่นำทีมศิลปวัฒนธรรม เขตจตุจักร	-	-	-
18	FON-Cul-R17	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์)	ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยและจังหวัดจัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ	ร้อยละ 92.76 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	-	-	-
19	FON-Cul-R18	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของราชภัฏการพยาบาล (เช่น วันมหามงคล หรือมหามงคล วันพยาบาล)	ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	การพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของราชภัฏการพยาบาล วันมหามงคล วันไหว้ครู วันพยาบาล	ร้อยละ 93.26 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	-	-	-
20	FON-Adm-R19	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2. ดำเนินการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาตาม PDCA	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย 1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ใต้คะแนน เท่ากับ 3 2. บุคลากรในวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี 79.2 ระดับปานกลาง 20.8 3. วิทยาลัยฯ มีคู่มือขั้นตอนการทำงานบริหารคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหลักสูตรและระดับสำนักที่สามารถใช้ในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 4. วิทยาลัยฯ มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	-	-	-
21	FON-Adm-R20	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 3	1. ทบทวนระบบและกลไก การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 3 ดังนี้ 1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหาร 2) เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับทราบ 3) จัดทำรายงานแบบ ปด.5 พร้อมนำเข้าคณะกรรมการบริหารพิจารณา	-	-	-
22	FON-Adm-R21	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น บำรุงลิฟท์ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นต้น ชื่อวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี มีชื่อแผนผังใหม่)	ร้อยละ 80 ของบุคลากร/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต อยู่ในระดับดีขึ้นไป	1. ตรวจสอบความต้องการซ่อมแซมศูนย์ศึกษาอาชีวศึกษา 2. ดำเนินการตามแผน	1. ร้อยละ 95.78 ของบุคลากร/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต อยู่ในระดับดีขึ้นไป	-	-	-
23	FON-Adm-R22	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสรรหา/พัฒนาอาจารย์ (ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับ ป.ตรี โท เอก และฝึกอบรบ)	ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สมช)	1. วิเคราะห์ความต้องการตามมาตรฐานการพยาบาล 2.สำรวจความต้องการศึกษาต่อ 3. วางแผนการพัฒนาบุคคล (IDP) 4. ติดตามผลการพัฒนาบุคคล	-	-	-	

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ขั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
24	FON-Adm-R23	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์)	ร้อยละ 90 ของวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. วางแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในวิทยาลัย 2. ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
25	FON-Adm-R24	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ (Reskill & upskill)	ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายวิชาการมีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก (Faculty practice)	1. วางแผนทำ MOU กับพื้นที่ 2. วางแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 3. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคคล 4. ติดตามผลการพัฒนาบุคคล	ร้อยละ 90 ของวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	-	-
26	FON-Adm-R25	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (บริหารภาระงาน บริหารอัตราค่าจ้าง เงินค่า และค่าประเมินผลการปฏิบัติงาน) HRM & HRP	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระดับ 5 (สมช)	1. วิเคราะห์ความต้องการอัตราค่าจ้าง 2. ดำเนินการสรรหาอัตราค่าจ้างตามแผน 3. วางแผนการพัฒนาบุคคล (IDP) 4. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคคล 5. ติดตามผลการพัฒนาบุคคล	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice) 1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์พยาบาลมีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก	-	-	-
27	FON-Adm-R26	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตในกิจการของภาครัฐและค่านิยม MOPH-ITA (HRE1)	ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล		ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระดับ 5 (วิทยาลัย)	-	-	-
28	FON-Adm-R27	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ทำแผนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ)	ร้อยละ 90 ของแผนงาน/โครงการมีการดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ 2566 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2567		-	-	-
29	FON-Adm-R28	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย และคณะ เช่น ประชุมราชการ งบประมาณผู้บริหารไปประชุม โครงการพิเศษต่าง ๆ ตามนโยบายส่วนกลางและบริบทพื้นที่			ร้อยละ 90 ของแผนงาน/โครงการมีการดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	-	-	-
30	FON-Adm-R29	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาและสถานบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1.จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 2. จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศ	MOA กับอินโดนีเซีย		-	-	-
31	FON-Edu-S01	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (หลักสูตรใหม่ Dual/Second Degree)	จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ ระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร (สมช)			-	-	-
32	FON-Edu-S02	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละของหลักสูตร การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (สมช)	วิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพ AUN-QA ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 ผลการประเมิน overall criteria เท่ากับ 3 คะแนน	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ AUN-QA อยู่ในระดับดีขึ้น (คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 2. มีระบบและกลไก คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA 3. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 คะแนน จาก 7 คะแนน	-	-	-
33	FON-Edu-S03	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนานาจริยธรรมทางการพยาบาลในการจัดการศึกษาระยะยาว	จำนวนของวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล จากสภาการพยาบาล จำนวน 5 วิทยาลัย			-	-	-

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ขั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
34	FON-Edu-S04	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ สมช การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน	1.ร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์ของสถาบันในระดับดี ขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (สมช) ร้อยละ 80 ของรองอธิการบดีการศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารสุขภาวะด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (สมช) 3. ร้อยละ 45 ของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีมาก	1.วางแผนการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ สมช การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 2.จัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ สมช การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ที่ได้โดดเด่นกว่าไปบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในแต่ละชั้นปี ร้อยละ 100 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.24 3. นักศึกษาที่มีกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไปในการศึกษา 2565 ร้อยละ 84.69 4. นักศึกษาที่มีทักษะการคิดผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ทักษะทางปัญญา) ในการศึกษา 2565 ร้อยละ 78.20 5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมาก ร้อยละ 84.90 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีมาก ร้อยละ 41.96 7. ผู้สำเร็จการศึกษาในการศึกษา 2565 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ในการสอบยื่นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาลฯ ร้อยละ 70.14	-	-	-
35	FON-Edu-S05	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนานักศึกษาแกนนำ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	1. คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาตามการรับของตนเอง เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละชั้นปี (ปี1=3.70 ปี2=3.80 ปี3=3.90 ปี4=4.00 จากคะแนนเต็ม 5) (สมช) 2. ร้อยละ 2 ของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การรับรู้ที่กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	1.วางแผนการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.จัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 1. ร้อยละ 6.12 ของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานการระดับ Upper Intermediate 2. ร้อยละ 0.68 ของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 3. ร้อยละ 23.26 ของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การรับรู้ที่กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00)	-	-	-
36	FON-Edu-S06	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ร้อยละ 70 ของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในภาคการศึกษาที่ 1 (สมช)	นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	-	-	-	
37	FON-Edu-S07	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์	ร้อยละ 2 ของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-	
38	FON-Edu-S08	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	จำนวนหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศไทย จำนวน 2 หลักสูตร (สมช)	-	-	-	-	
39	FON-Edu-S09	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์	1. มีจำนวนทรัพยากรการศึกษาที่มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. มีหนังสือ ตำรา วารสาร ระบบสืบค้น และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เพียงพอและพร้อมใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 3. มีบุคลากรสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1. หลักสูตรมีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำเนินการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 80 2. มีหนังสือ ตำรา วารสาร ระบบสืบค้น และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เพียงพอและพร้อมใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา จากการประเมิน AUN QA อยู่ในระดับ 3 3. มีบุคลากรสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน	-	-	-	
40	FON-Edu-S10	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการรับนักศึกษา บริหารหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	1. มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมจำนวน 50 คน (ผู้เรียน 10 คน ต่อวิทยาลัยที่เปิดสอนต่อสาขา) 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 80 ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 3. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลหลักสูตรตามแผนที่วางไว้	1. มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมจำนวน 57 คน (นักศึกษา รุ่น 1 ปีการศึกษา 2565 และ นักศึกษารุ่น 2 ปีการศึกษา 2566) 2. ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 100 และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 80 3. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลหลักสูตรตามแผนที่วางไว้	-	-	-	
41	FON-Edu-S11	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (PSF) และตามกรอบมาตรฐาน (TPACK)	ร้อยละ 25* ของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน (Professional Standard Framework) (สมช)	-	-	-	-	

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (-ขั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
42	FON-Edu-S12	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ร้อยละ 80 ของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกิจกรรมการดำเนินงาน			-	-	-
43	FON-Edu-S13	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอน วัสดุและการประเมินผลการเรียนรู้นิวแบบใหม่ ๆ (พัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาจัดการศึกษาชุมชน)	ทุกรายวิชาปรับแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค New normal อย่างน้อย 1 วิชา/การสอน			-	-	-
44	FON-Edu-S14	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างคล่องตัววิถีปกติใหม่ (New normal) เช่น การจัดทำคลังสถานการณ์เสมือนจริง 5 สาขาทางการแพทย์มาลงคลังหนังสือ digital E book	ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับหลักสูตร ใกล้เคียงมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนนเป็นอย่างน้อย			-	-	-
45	FON-Res-S15	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการกำหนดโจทย์วิจัยในคลินิก เพื่อรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก	จำนวนเงินวิจัยภายนอก 25,000,000* บาท (สมช) หรือจำนวนเงินเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์			-	-	-
46	FON-Res-S16	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการขับเคลื่อน/พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	จำนวนศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 ศูนย์		1. ร้อยละ 100 ของผู้เชี่ยวชาญฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง 3. มีการอบรมระยะสั้นที่ตรงกับความเชี่ยวชาญอย่างมีมาตรฐาน 1 ครั้ง 4. ศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	-	-	-
47	FON-Res-S17	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง	1. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ จำนวน 25 ชื่อเรื่อง (สมช) 2. จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ (35 รางวัล) นานาชาติ (1 รางวัล) (สมช)	1. วางแผนการดำเนินงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญ 2. ดำเนินการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง		-	-	-
48	FON-Res-S18	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย	จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ชื่อเรื่อง	1.วางแผนทำความร่วมมือกับเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 2. ดำเนินการตาม แผนทำความร่วมมือกับเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย		-	-	-
49	FON-Ser-S19	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการสร้างชุมชนสุขภาพ ด้วย สมช โมเดล	ร้อยละ 97 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สมช. โมเดล 1) บุคลากรด้านสุขภาพ และ 2) ชุมชน (สมช)	1. สำเร็จภาวะสุขภาพของประชาชน อายุ 15-65 ปี ครอบคลุมในพื้นที่ 5 100% โดยใช้งบประมาณ 7 ล้านบาท 2. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามผลการคัดกรองภาวะสุขภาพ		-	-	-
50	FON-Ser-S20	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน /องค์กรภายนอก(รวมการพัฒนาหลักสูตร ที่ตอบสนองระบบสุขภาพหรือคลังหลักสูตร)	1. ร้อยละ 5 ของอัตราเพิ่มของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่นำไปใช้เทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ร้อยละ 70 ของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่า NPS ระดับดีมากขึ้นไป (สมช) 3. ร้อยละ 5 ของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ เทียบกับปีที่ผ่านมา (สมช)	วิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 4 โครงการได้แก่ 1) โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2566 2) โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการใหม่ เขตสุขภาพที่ 3 3) โครงการอบรมทีมผู้บริหารการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน 4) โครงการอบรมการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด	1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมทุกโครงการ มีความรู้ในระดับมากขึ้นไป 2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ทุกโครงการ มีคะแนน NPS ในระดับดีมากขึ้นไป 3. อัตราการเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ เทียบกับปีที่ผ่านมา (สมช) ลดลงร้อยละ 13	-	-	-
51	FON-Ser-S21	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนา/จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน	1.จำนวนศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ (ภาพรวมของคณะ จำนวนจำนวน 2 ศูนย์) 2. ร้อยละ 50 ของวิทยาลักษณ์ที่มีระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ ระดับ 5 (สมช)			-	-	-
52	FON-Adm-S22	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขอ กำนันตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 15 ของจำนวนอาจารย์ในคณะพยาบาล กำนันตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สมช)	มีอาจารย์อยู่ระหว่างการส่งผลงานเพื่อขอประเมินตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 5.88 ของจำนวนอาจารย์ในวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สมช)	-	-	-
53	FON-Adm-S23	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์สู่การขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูง	ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด			-	-	-

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ขั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
54	FON-Adm-S24	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการเสริมสร้างขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (HRE2)	1 ระดับความสำเร็จของกรมบริหารระบบการ สร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ (ระดับที่ 3) 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุข ในการทำงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ75) 3. ร้อยละ ของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับดี ขึ้นไป (ร้อยละ 55)	1. วางแผนการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ 2. ดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจโดย เช่น ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม		-	-	-
55	FON-Adm-S25	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการสร้างแบรนด์ (Branding) สื่อสาร การตลาดและประชาสัมพันธ์ช่องทางพยาบาล ศาสตร์ (PI-FON channel)	1.จำนวนช่องทางการสื่อสารและการตลาดเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะพยาบาลศาสตร์ 3 ช่องทาง 2. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่พอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยและ คณะพยาบาลศาสตร์		1.จำนวนช่องทางการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย 4 ช่องทาง	-	-	-
56	FON-Adm-S26	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์สู่ การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ระดับความสำเร็จของคณะในการพัฒนาระบบ และกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ระดับ 3 (สนข)			-	-	-
57	FON-Adm-S27	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็น หน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office)	ร้อยละ 30*ของวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน Green Office ระดับดีขึ้นไป (สนข)	วิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) - แต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้ง 6 หมวด - กำหนดขอบเขต/สถานที่ - ดำเนินงานวิทยาลัยสีเขียว (Green office) ทั้ง 6 หมวด - จัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อขอรับรอง วิทยาลัยสีเขียว (Green office) จากกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ ผ่านทั้ง 6 หมวด คัดคะแนน ร้อย ละ 79.17 อยู่ในระดับดีมาก - วิทยาลัยผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อยู่ในระดับดีมาก (เหรียญทอง)		-	-	-
58	FON-Adm-S28	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ทางกายภาพบุคลากรเป็นองค์กรคุณธรรม		วิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุณธรรม ชื่อโครงการพัฒนาองค์กรด้าน คุณธรรมจริยธรรมต่อต้านทุจริต 2. จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต - ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการ ดำเนินงานพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม - อุดหนุนระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน		-	-	-
59	FON-Adm-S29	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร และ สัมภาษณ์การปฏิบัติงาน ของคณะพยาบาล ศาสตร์	1. มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมฟังก์ชันหลัก และการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยง หน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน จำนวน 4 ระบบ (1. ระบบรับสมัครนักศึกษา 2. ระบบทะเบียน นักศึกษา 3. ระบบ E-learning 4. ระบบ E-sarabun) (สนข)	ทั้งนี้วิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ฟังก์ชันหลักและการบริหารจัดการที่สามารถ เชื่อมโยงกันได้ มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน จำนวน 9 ฐาน 1. ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร (Back office) 2. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และ Che-QA online) 3. ฐานข้อมูลบุคลากร 4. ฐานข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5. ฐานข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ แมบอีเล็คทรอนิกส์ 6. ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ULiBM 7. ฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 8. ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 9. ฐานข้อมูลวิจัย	มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมฟังก์ชันหลักและการบริหาร จัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานภายในทุกระดับ	-	-	-
60	FON-Cul-S30	* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ	โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้าน ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนา นักศึกษา	1.ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยในสังกัดมีการ บูรณาการการทำบางระดับวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทยกับกิจกรรมการเรียนการสอน การ พัฒนานักศึกษาและ/หรือการบริหารวิชาการ 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการ ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	1. วางแผนการบูรณาการการทำงานบาง ระดับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับ กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา นักศึกษาและ/หรือการบริหารวิชาการใน ประเด็น 2. ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 86.23 ของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับดี	-	-	-

หมายเหตุ: สถานะโครงการ

ผู้รับผิดชอบ.....เบอร์โทรศัพท์.....

ลำดับที่	รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (-ชั้นการดำเนินงาน (Do))	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดโครงการ	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ
			/ อยู่ระหว่างดำเนินการ X ยกเลิกโครงการ * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ						